

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

ERW - สูง แต่ก็อยู่ในภาพที่สวย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลีสจั่วหัว...

แต่ว่า ตลาด หรือ SET Index นั้น อาจจะเรียกได้ว่า อยู่ในระดับต่ำ และกำลังจะสวย เหมือนกันนะ หรือดีไม่ดี เหนือเมฆว่า สวยแล้วก็ได้เลยนะ นี่ต่อให้มีการลงไป 1520 อีกแล้วไม่หลุด หรือยืนได้มั่นคง แล้วมีเต็งกลับขึ้นมาเรื่อยๆ นั้น อันนี้ยิ่งสวยเลยนะ... เพราะโครงสร้างที่เห็นโดยรวมๆ ในพื้นที่ 1461 จนขึ้นไปแถวๆ เกือบ 1580 ก่อนที่จะลงมาเร็วๆ นี้ เราก็น่าจะได้ภาพที่เป็นไหล่อีกหนึ่งไหล่ ซึ่งก็พอๆ กับไหล่ทางซ้าย ที่มีมาแล้ว 2 ไหล่ก่อนหน้านั้น แล้วนี่ถ้าจะลงไปถึงระดับ 1520 จริงๆ เราก็ได้ไหล่ที่สอง ในทางขวามือเรา เช่นเดียวกัน... แต่ถ้าจะไม่หลุด 1535 ไว้ก่อน ก็จะได้ดีกว่านะ แต่ถ้าไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร ขอแค่ไม่ต่ำกว่า 1520 อย่างที่ย้ำมาเสมอนี้แหละ ก็ยังสวยอยู่... จะแปลความหมายได้ว่า รูปแบบการแกว่งตัว จะมีความแข็งแกร่ง หรือ มันคงในขาขึ้นในระยะต่อไปได้อย่างดีเลย หรือ การจะขึ้นในคลื่น 5 จะสามารถขึ้นได้ไกลๆ หรือ ขึ้นยาวๆ ได้ เหมือนมีการสะสมพลังมานานพอสมควรแล้วนั่นเอง แบบว่า การจะเดินทางไกล ก็ต้องสะสมเสบียงไว้ให้เพียงพอแหละนะ... และในการแกว่งตัว บางครั้งเราอาจจะเห็นว่า ในระหว่างทาง ทำไม่ไม่ผ่านตรงนั้นตรงนี้ หรือ ไม่ผ่านแล้ว ทำไมลงมาให้เราจับในระดับที่เราตั้งใจจะจับ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า ในระดับแนวรับแนวต้านต่างๆ ที่เราคาดไม่ถึง หรือไม่ได้อัด หรืออาจจะมองข้ามไป เป็นแนวรับย่อยๆ หรือ คลื่นเล็กๆ ที่เราอาจจะไม่ต้องให้มันสำคัญก็ได้ ดังนั้น ขึ้นไปไม่ถึงที่ตั้งใจแล้วลงไปก่อน หรือลงมาแล้วเต็งก่อนที่เราจะจับ ก็อย่าใส่ใจมากเกินไปนัก... เน้นที่คลื่นใหญ่โครงสร้างหลัก ไว้ก่อนเป็นพอ

ดูตามเกม...

ไม่ได้ว่ากันในเกมทางปัจจัยพื้นฐานอะไรเลยนะ แม้จะมีแนวดีก็ตาม แต่ภาพทางเทคนิค มีสัญญาณดีมาก่อนหน้าที่จะได้รับบาลชุดใหม่เสียด้วยซ้ำ... จนบางคนมองว่าสูงแล้วก็ดี

แนวรับ : ...5.75-5.70 เน้นไม่ต่ำกว่า 5.60 ไว้จะอุ่นใจ

เป้าหมาย : ...6.90-7.00 หรือ มองยาวๆ อาจลุ้น 10.0 ได้

Price Chart...(ERW)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ERW... การวิ่งขึ้นมารอบหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ แล้วเราเห็นการพักตัว แบบแกว่งๆ หนักในทางลง แต่จากวันศุกร์ การผ่านระดับพื้นที่ 5.60-5.70 มาได้ ก็ทำให้โครงสร้างการแกว่งตัว มีรูปแบบ Price Pattern ในเชิงบวก หรือเรียกกว่าเป็น Pattern ต่อเนื่อง นั่นก็คือ รอบที่แล้วขึ้นมาอย่างไร หากรอบนี้ ไม่ต่ำกว่า 5.60 ลงมาเสียก่อน เราก็จะคาดหวังระยะของการขึ้นเหมือนในรอบที่ผ่านมาได้นั่นเอง ซึ่งจะทำให้ได้เป้าหมายในเบื้องต้นที่ระดับ 6.90-7.00 ได้... ส่วนที่กล่าวว่า ถ้าจะมองยาวๆ อาจลุ้นได้ถึง 10.0 นั้น ก็มาจากรูปแบบของกลุ่ม MA. ที่เข้าสู่ภาวะกระทิง ตอนที่ราคาอยู่ 5.00 แปลว่าเราคาดหวังได้อีกเท่าตัวจากราคาที่ MA. เรียงตัว